



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๔  
เรื่อง การคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ  
ภาคเกษตรกรรม ในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน

ตามที่กฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนดให้กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชย์กรรม ในแต่ละเขตลุ่มน้ำมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำแต่ละภาคซึ่งถูกเสนอชื่อโดยองค์กรผู้ใช้น้ำที่ได้จดทะเบียนก่อตั้งตามมาตรา ๓๘ และยังคงมีการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำนั้นอยู่ในเขตลุ่มน้ำ โดยให้จัดการประชุมผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำแยกตามภาคในแต่ละเขตลุ่มน้ำเพื่อให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำในแต่ละภาคพิจารณาคัดเลือกกันเองโดยให้ใช้วิธีการที่กำหนด นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๑ แห่งกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๔ ได้กำหนดจัดประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชย์กรรม ในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปตามกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำ พ.ศ.๒๕๖๔ และเป็นไปตามมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงขอประกาศขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ในเขตลุ่มน้ำในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง)  
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๔

**ขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ภาคเกษตรกรรม  
ในเขตลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน  
แบบท้ายประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔**

๑. ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำที่ได้รับการเสนอชื่อลงทะเบียนแยกตามภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชย์กรรม กรณีมีผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำที่ได้รับการเสนอชื่อมาเข้าร่วมในวันประชุมโดยไม่ได้ส่งใบตอบรับมาล่วงหน้า สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ โดยจะปิดรับการลงทะเบียนวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น.

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานที่ได้แจ้งให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำนำมาส่งในวันประชุม คัดเลือก (กรณียื่นเสนอชื่อทางเว็บไซต์)

๓. เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อ (เฉพาะผู้ที่มาประชุม) และระบุหมายเลขผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ แยกตามภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชย์กรรม

๔. ประชุมชี้แจงรวม เรื่อง หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการลุ่มน้ำ ตาม พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.๒๕๖๑ และกฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ในการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ

๕. ปิดประกาศบัญชีรายชื่อไว้ในห้องประชุมเพื่อให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำคนอื่นทราบหมายเลขผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ

๖. เริ่มขั้นตอนการลงคะแนน โดยการรายงานตัวผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ให้เจ้าหน้าที่ สทช.ภาค ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล จากบัตรประจำประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชนของผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำตามบัญชีรายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อ รับบัตรลงคะแนน โดยให้เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อในต้นฉบับบัตรลงคะแนน และให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ ลงลายมือชื่อในต้นฉบับบัตรลงคะแนนต่อหน้าเจ้าหน้าที่

๗. ลงคะแนนโดยการเขียนหมายเลขที่ต้องการเลือกในช่องลงคะแนนเพียง ๑ หมายเลข โดยผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำที่ได้รับการเสนอชื่ออาจลงคะแนนให้ตนเองก็ได้ แล้วนำบัตรลงคะแนนไปใส่หีบบัตรลงคะแนนด้วยตนเอง

๘. เมื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำลงคะแนนครบทุกคนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ สทช.ภาค ที่ ผอ.ภาค มอบหมายเป็นประธานการคัดเลือกปิดการลงคะแนน และให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการนับคะแนนในห้องประชุมของแต่ละภาค โดยการชานคะแนนและแสดงต่อผู้เข้าร่วมประชุมทีละใบ ทั้งนี้ ให้ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำอยู่ในห้องประชุมเพื่อรอฟังผลการนับคะแนน และอาจมีการเลือกใหม่กรณีคะแนนเท่ากัน

๙. เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น ให้เจ้าหน้าที่ประกาศผลการลงคะแนนเบื้องต้น ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ๓ ลำดับแรกของแต่ละภาค และรายชื่อสำรองจำนวนภาคละ ๕ คน โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย

กรณีมีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันที่มีผลต่อจำนวนผู้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำมีการลงคะแนนใหม่ โดยผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนให้แก่ผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน โดยวิธีลงคะแนนลับตามขั้นตอน (๕) - (๙) หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก เฉพาะผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำที่ได้คะแนนสูงสุด

จากนั้นเรียงลำดับคะแนนผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในลำดับถัดมาในลำดับที่ ๔ - ๘ กรณีได้รับคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลาก (บัญชีรายชื่อสำรองนี้เพื่อใช้ในกรณีมีเหตุที่ไม่สามารถประกาศแต่งตั้งผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำคนใดได้ เท่านั้น) เมื่อแต่งตั้งกรรมการลุ่มน้ำได้แล้ว ให้ยกเลิกบัญชีสำรองนี้)



